

# Gian nan nước sạch về làng

## BÀI 2: NHIỀU KHÓ KHĂN CẦN THÁO GỖ

*Không phải địa phương nào, người dân nào ở Hưng Hà cũng hiểu và nhận thức rõ lợi ích của việc sử dụng nước sạch, đồng thời có quyết định đầu nối, sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp triển khai dự án công trình nước sạch trên địa bàn cũng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đã góp phần làm cho tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch ở địa phương đạt thấp.*

Theo lãnh đạo xã Tiến Đức (Hưng Hà), từ đầu năm 2016, địa phương đã ký hợp đồng với nhà máy nước sạch Long Hưng (Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan) tiến hành lắp đặt đường ống, đầu nối, sử dụng nước sạch đến các hộ dân. Cùng với sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà máy còn có chính sách hỗ trợ gia đình chính sách và các hộ dân khác như giảm giá lắp đặt đầu nối, hỗ trợ bằng hình thức trả góp... Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 11/2017, tỷ lệ hộ dân trong xã đầu nối, sử dụng nước sạch mới đạt 30,76%. Theo nhiều người dân ở đây, vấn đề chất lượng nước, áp lực nước cũng như kinh phí bỏ ra ban đầu khiến họ còn e dè. Mặt khác, trước đây nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng hệ thống lọc nước giếng khoan, nước mưa nên chưa muốn chuyển sang sử dụng nước của nhà máy.



Lắp đặt ống, đường ống cấp nước đến hộ dân xã Phúc Khánh (Hưng Hà).

Xã Tân Tiến (Hưng Hà) nằm trong phạm vi cung cấp nước của nhà máy nước sạch Tân Tiến do Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà đầu tư xây dựng từ tháng 7/2016. Đến cuối tháng 11/2017 toàn xã mới có tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đạt 20,92%. Theo lãnh đạo địa phương, trong quá trình xây dựng, xã luôn tạo điều kiện cho Công ty về mặt bằng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước, bảo đảm

điều kiện an ninh giúp nhà máy bảo đảm tiến độ dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công lắp đặt đường ống, phía nhà máy thiếu sự liên kết chặt chẽ với địa phương. Việc hoàn trả mặt bằng sau khi thi công xong hạn chế nên chưa tạo được sự đồng thuận cũng như niềm tin đối với nhân dân. Hơn thế, cũng trong tháng 7/2017, nhà máy đã ngừng cung ứng nước cho các hộ dân. Việc này đã làm ảnh

hưởng đến đời sống của các hộ dân và gây khó khăn cho việc tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đầu nối, sử dụng nước sạch.

Ông Bùi Trọng Đờ, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh (Hưng Hà) chia sẻ: Địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà máy đầu tư xây dựng hệ thống đường ống. Đồng thời, tăng cường vận động, khuyến khích nhân dân sử dụng nước sạch thay thế nước giếng khoan và nước mưa. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2017 tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch mới đạt 30,76%. Một số hộ dân còn chưa tin tưởng chất lượng nước được cung ứng và còn băn khoăn về giá đóng góp ban đầu. Nhiều hộ đã đầu tư khoan giếng và hệ thống xử lý nước giếng khoan khá cao nên còn tu tưởng muốn tận dụng công trình đã đầu tư.

Tại những cuộc họp về vấn đề nước sạch của huyện Hưng Hà thời gian qua, lãnh đạo huyện và lãnh đạo các địa phương cũng đã chỉ ra những hạn chế và phân tích những băn khoăn của nhân dân đến doanh nghiệp đầu tư để sớm khắc phục. Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Những băn khoăn của người dân chủ yếu là về chất lượng, áp lực nước, giá nước, việc hoàn trả mặt bằng đường giao thông sau khi doanh nghiệp thi công lắp đặt đường ống dẫn nước, giá đồng hồ cũng như việc hỗ trợ kinh phí đầu nối cho người dân...

### Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức (Hưng Hà)



Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch thấp chủ yếu do nhận thức của nhân dân trong sử dụng nước sạch chưa cao. Nhiều hộ dân còn băn khoăn về kinh phí đóng góp, còn "tiếc" những công trình nước sạch đã đầu tư trước đây. Bên cạnh đó, việc thực hiện công khai 5 nguyên tắc về công nghệ xử lý nước, quản lý, vận hành, bảo dưỡng nhà máy nước, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước định kỳ và công khai giá bán nước xuống từng xã để người dân yên tâm đầu nối, sử dụng nước đôi khi chưa được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Do đó cần khắc phục sớm những hạn chế trên để tạo niềm tin của nhân dân, góp phần tăng tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch.

### Ông Bùi Xuân Tấu, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan



Công ty chúng tôi đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước sạch với công suất 22.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, cấp nước cho 7 xã phía Tây, Tây Nam của huyện Hưng Hà. Đến tháng 10/2017, 100% đường ống dịch vụ đến ngõ của các hộ dân đã lắp đặt xong. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch của nhà máy mới đạt 44,8%. Phần lớn các hộ dân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc dùng nước sạch trong sinh hoạt, bên cạnh đó họ cũng còn e ngại vì khoản kinh phí bỏ ra đầu tư ban đầu. Chúng tôi mong chính quyền các địa phương vào cuộc hơn nữa để cùng doanh nghiệp tuyên truyền, vận động nhân dân đầu nối, sử dụng nước sạch.

Trước thực trạng trên, đến ngày 23/11/2017, tại 18 xã, thị trấn của huyện Hưng Hà có dự án hoàn thành, tổng số hộ sử dụng nước sạch là 25.829 hộ, đạt tỷ lệ 62,32%. Còn đối với 17 xã phía Bắc và Đông Bắc của huyện nằm trong phạm vi cung ứng của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà, do việc dừng hoạt động thời gian qua nên tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch vẫn chỉ dừng ở con số 4,3%.

(còn nữa)  
MAI THƯ

### Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

#### Chậm bàn giao dự án phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi: để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt (nếu có); thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận; không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

#### Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng phạt đến 100 triệu đồng

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu; hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: giá ký hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép); mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định; quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/1/2018.  
(theo chinhphu.vn)

### Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp



(vtv.vn) Đây là lần thứ hai JETRO tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng hạt điều, hạt tiêu, gạo và cà phê. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam không chỉ đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, máy móc, mà còn hướng tới gia tăng giá trị cho nông sản, đặc biệt là nông nghiệp chất lượng cao. Lần đầu tiên những trái cam của doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu tại buổi kết nối doanh nghiệp. Sản xuất bằng phương pháp hữu cơ, doanh nghiệp đang muốn đưa sản phẩm sang thị trường Nhật Bản.

Với doanh nghiệp chuyên về các loại máy sấy khô của Nhật Bản thì đây là lần thứ tư tham gia sự kiện này. Qua các lần trao đổi, doanh nghiệp đã thỏa thuận thành công với doanh nghiệp Nhật Nam về việc mở cửa hàng, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh doanh.

Ông Soichiro Yasuhara-CEO, Công ty Taiki Sangyo (Nhật Bản) cho biết: Hiện nay, nhân lực trong ngành Nông nghiệp tại Nhật Bản rất già, độ tuổi trung bình là 65 tuổi. Trong khi đó, nguồn nhân lực đang ở Việt Nam lại rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Vì vậy, chúng tôi tham gia các buổi kết nối để khai thác thị trường nông nghiệp đầy tiềm năng của Việt Nam.

Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO sẽ tiếp tục tổ chức kết nối doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khảo sát các nông trại, cơ sở chế biến tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam của Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác tại đây.

TRẦN TUẤN

## THÁI THỤY

# Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Từ đầu năm đến nay, huyện Thái Thụy tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các trục đường trọng điểm, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Thái Thụy, trong năm 2017, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện được duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Tính từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/11/2017, trên địa bàn huyện xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 1 người; giao thông đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào. So với năm 2016, giảm 4 vụ tai nạn, số người chết giảm 3 người, số người bị thương giảm 5 người. Nguyên nhân

chính dẫn đến các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia, di không đúng phần đường, làn đường, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng...

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT có vai trò quan trọng, ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông huyện đã phân loại đối tượng, nội dung tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn cơ sở tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ, tết... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo, đài của tỉnh, huyện viết tin, bài phản ánh về tình hình ATGT, cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh như đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông... Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn đã tổ

chức phát trên đài truyền thanh 5.145 buổi với nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT và thông báo 1.118 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý, giữ gìn đường giao thông trên địa bàn sạch đẹp, ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các hộ dân sống ven các tuyến đường trên địa bàn.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy còn tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm; tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn phức tạp về tai nạn giao thông; tập trung xử lý các trường hợp chở quá số người quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm... Qua công tác tuần tra, lực lượng cảnh sát giao



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 456 đoạn qua xã Thụy Hà.

thông đã phát hiện, xử lý 2.253 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng, tước có thời hạn 137 giấy phép lái xe, tạm giữ 263 phương tiện. Cùng với bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, Ban An toàn giao thông huyện còn tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường thủy theo địa chỉ các chủ bến bãi và người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra 13 bến đò trên địa bàn huyện, trong đó yêu cầu 6 bến hoàn thiện về điều kiện hoạt động, đình chỉ hoạt động 1 bến đò. Qua đó từng bước đưa hoạt

động giao thông đường thủy vào nền nếp, trật tự. Thượng úy Đinh Thanh Tiến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện cho biết: Để bảo đảm trật tự ATGT dịp cuối năm, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, Công an huyện sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công

tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như các quốc lộ 37, 37B, các tuyến đường tỉnh 456, 459, 455, 462, khu vực cổng trường nơi tập trung đông học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Tập trung xử lý các lỗi như xe ô tô không bảo đảm an toàn kỹ thuật, vi phạm kết cấu so với đăng ký; xe đỗ, đứng đón trả khách không đúng nơi quy định; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu, bia khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện tham gia giao thông...

TRẦN TUẤN

## TIỀN HẢI

# Thực hiện "5 không" trong phòng, chống cúm gia cầm

Hiện nay, thời tiết diễn biến bất thường, nhiệt độ xuống thấp rất thuận lợi cho vi rút cúm gia cầm H5N1, H5N6... phát sinh trên đàn gia cầm. Để phòng, chống cúm gia cầm, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền đến nhân dân không quên lau là, có những biện pháp thiết thực bảo vệ an toàn sinh trường đàn gia cầm.

Trang trại của ông Ngô Văn Cao, xã Tây Phong có diện tích 1,2ha nuôi khoảng 12.000 con gà đẻ. Ông Cao chia sẻ: Trang trại nuôi gà là nguồn thu nhập chính của gia đình, vì vậy tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ chọn con giống đến phương thức chăn nuôi và vệ sinh chuồng trại. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng dịch nên thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài để chủ

động phòng, chống dịch cúm gia cầm. Bên cạnh đó, trang trại còn chủ động tích trữ các loại thuốc phòng, trị bệnh. Tiêm phòng định kỳ đầy đủ các loại vắc-xin như tụ huyết trùng, newcatxin... để phòng, chống bệnh cho gia cầm theo khuyến cáo của Ban Chăn nuôi và Thú y xã. Không chỉ có những trang trại lớn như của gia đình ông Cao chủ động phòng, chống cúm gia cầm

mà các hộ chăn nuôi trong toàn huyện Tiền Hải cũng thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành chuyên môn tích cực khử trùng tiêu độc khu chăn nuôi, bảo đảm và rút cúm gia cầm không có điều kiện phát sinh gây bệnh cho đàn vật nuôi.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiền Hải cho biết: Đến thời điểm này tuy chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm nhưng các ngành chức năng, địa phương trong huyện vẫn tích cực chủ động vận chuyển, xử lý gia cầm chết, giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh giết mổ không ghi rõ nguồn gốc và sử dụng gia cầm ốm, chết làm thực phẩm.

không rõ nguồn gốc, không giết mổ gia cầm, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tác thông kê, giám sát đàn gia cầm, tổng hợp báo cáo tình hình, tổ chức giám sát phòng dịch chặt chẽ tới các thôn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh giết mổ không ghi rõ nguồn gốc và sử dụng gia cầm ốm, chết làm thực phẩm.

Các chủ chăn nuôi phải tự giác khai báo ngay khi có gia cầm ốm, chết nghi nhiễm bệnh với cơ quan chức năng để xử lý. Khuyến

cáo các trang trại chăn nuôi lớn cần chủ động tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc-xin định kỳ cho gia cầm. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần

tăng cường bảo vệ đàn gia cầm bằng cách giữ vệ sinh chuồng trại, không để mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập. Trong tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm vụ thu đông, Trạm Chăn nuôi và Thú y Huyện đã chủ động cung ứng, cấp phát vắc-xin, tập huấn kỹ thuật tiêm phòng, xây dựng các biện pháp ứng phó, dự phòng các trường hợp có thể phát sinh trong phòng, chống cúm gia cầm. Ngoài ra, để thực hiện tốt tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc, toàn huyện cấp phát được 1.200kg hóa chất cho các địa phương, tập trung vào những khu dân cư, nơi có ổ dịch cũ, các trang trại chăn nuôi tập trung, nơi trung chuyển buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.



Nuôi thả tự do gia cầm là một trong những nguyên nhân vi rút cúm gia cầm xâm nhập gây bệnh cho đàn vật nuôi.

MẠNH THẮNG